



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ



จัดทำโดย : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย



การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวทำใจ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่านระบบ Video Conference

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการก้าวทำใจ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้

กรมอนามัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวทำใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวทำใจ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 3.2 ล้านคน รวมผลได้ 3 พันล้านกิโลแคลอรี โดยเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายให้เกิดเป็นนิสัย และใน Season ต่อไปก็จะมี การขยายกลุ่มเป้าหมายให้หลากหลายมากขึ้น



ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข



สาระสำคัญในการประชุมในวันนี้เป็นการขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวทำใจ Season 3 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นการเปิดรับการสนับสนุนและการให้สิทธิประโยชน์ในก้าวทำใจ Season 4 ที่จะเริ่มเปิดตัว ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ผ่าน Campaign “ก้าวทำใจ Season 4 วิธีใหม่ พิชิต 100 วัน 100 แด้มสุขภาพ” โดยเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกมีการเข้าร่วมใช้แพลตฟอร์มก้าวทำใจ เพื่อสะสมแด้มสุขภาพ และสามารถนำไปแลกของรางวัลภายในแพลตฟอร์มได้ ซึ่งจะมีของรางวัลตลอดทั้งแคมเปญ

การสนับสนุน และสิทธิประโยชน์

ลำดับ	ระดับการสนับสนุน มูลค่ารวมและเงื่อนไข	สิทธิประโยชน์				
		ตราสัญลักษณ์ บมสักรับบัตรโครงการ (a.)	ตราสัญลักษณ์ บมสักรับรางวัลเหรียญ ออนไลน์ (b.)	ตราสัญลักษณ์ บมสักรับแอปพลิเคชัน (c.)	ออกบัตร สินค้าวันงานเปิดตัว กิจกรรม (d.)	ตราสัญลักษณ์ ใบแบบเนอร์ ที่เป็นการเคลื่อนไหว บมสักรับ Application (e.)
1	Diamond มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท	✓	✓	✓	✓	✓
2	Platinum มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท	✓	✓	✓	✓	
3	Gold มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท	✓	✓			
4	Silver มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท	✓				

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th